



สถานี ก.ค.ศ.

การพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5,337 ราย ซึ่งยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ว 13/2556) ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการและมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเป็นระยะๆ และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สอบถามความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าว นั้น

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนในประเด็นที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอบถามมา ดังนี้

1. การพิจารณารับรองรางวัล ปี 2559 ส่วนราชการต่างๆ ได้เสนอรางวัลให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรอง 500 กว่ารางวัล ซึ่งในการพิจารณานั้น ก.ค.ศ.ได้พิจารณาตามองค์ประกอบที่สำคัญ คือ 1) ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมินหรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล 2) ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3) มีหลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน และ 4) ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์และมีหลักฐานชัดเจน และ ก.ค.ศ. มีมติรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 203 รางวัล ตาม ว 1/2559 ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดมีรางวัลเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตาม ว 1/2559 (จำนวน 203 รางวัล) สามารถนำมายื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556 ในปี พ.ศ. 2559 ได้

การยื่นขอรับการประเมิน ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องมีส่วนงานดีเด่นตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน จำนวน 3 รางวัล ซึ่งจัดทำขึ้นเอง ร้อยละ 100 อย่างน้อย จำนวน 2 รางวัล และต้องเป็นผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2559 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชี้แจงข้อมูลและแสดงเอกสารหลักฐานอย่างชัดเจนว่าได้มีการพัฒนาและนำผลงานดีเด่นๆ ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างไร

2. การพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.1 ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จะพิจารณาจากรางวัลของผู้ขอรับการประเมินที่ตรงกับรายชื่อรางวัลและเงื่อนไขการรับรองรางวัล ที่กำหนดไว้ตาม ว 1/2559 (จำนวน 203 รางวัล) และสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการต้องเป็นไปตามที่กำหนด เช่น รางวัลที่รับรองให้กับสายงานการสอน

/หรือสายงาน...

หรือสายงานบริหารสถานศึกษาเป็นการเฉพาะสายงาน กรณีนี้สายงานอื่นๆ ไม่สามารถนำมาเสนอขอได้ หรือรางวัลที่รับรองให้กับสายงานการสอนเป็นหลักและสายงานบริหารสถานศึกษา กรณีนี้สายงานการสอนสามารถนำมาเสนอขอได้ ร้อยละ 100 หากสายงานการสอนไม่นำมาเสนอขอและรางวัลระบุให้กับสถานศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาสามารถนำมาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 เป็นต้น

2.2 ผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
เป็นผลงานที่ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ และนำมาเสนอขอรับการประเมิน โดย ก.ค.ศ. พิจารณาผลงานดังกล่าวว่าสามารถเทียบเคียงได้กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปหรือไม่ ตามองค์ประกอบ จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์ และมีหลักฐานชัดเจน (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (3) เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม วิชาการ และวงวิชาชีพ และ (4) เป็นแบบอย่างที่ทำให้ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ โดยพิจารณาจากการรายงานตามองค์ประกอบและเอกสารการรายงานของผู้ขอเป็นสำคัญ

3. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3,929 ราย ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ จำนวน 527 ราย และไม่มีคุณสมบัติ จำนวน 3,402 ราย คงเหลือคำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 1,408 ราย ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะเร่งเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและจะดำเนินการควบคู่ไปกับการประเมิน สำหรับรายที่มีคุณสมบัติ โดย ก.ค.ศ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2562

จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน เตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อรอรับการประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งทางสำนักงาน ก.ค.ศ. จะประสาน วันและเวลา ในการประเมินต่อไป ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการประเมินได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. (www.otepec.go.th)

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.